

BÁO CÁO

Báo cáo định kỳ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hoàng Xuân

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo

Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện và các văn bản có liên quan về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

UBND xã đã triển khai các văn bản của cấp có thẩm quyền về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại địa phương; quán triệt, triển khai thông qua hội nghị giao ban, triển khai nhiệm vụ.

2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện

UBND xã triển khai các văn bản về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cấp trên và các văn bản của UBND đến toàn thể cán bộ công chức trong UBND xã.

UBND xã giao cho công chức Văn phòng- Thống kê giám sát chặt chẽ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC; việc niêm yết công khai TTHC; công khai kết quả giải quyết TTHC:

UBND xã đã bố trí địa điểm làm việc riêng của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cơ bản thực hiện niêm yết thủ tục hành chính theo quy định (Tuy nhiên, còn thiếu lĩnh vực giải quyết tố cáo tại cấp xã theo Quyết định số 5588/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- UBND xã đã thực hiện việc niêm yết công khai kết quả giải quyết TTHC trên bảng treo tường tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả.

Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN-TC được quan tâm. Đã phân công công chức trực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; bố trí được phòng tiếp dân, giải quyết KN-TC.

- Đã mở sổ theo dõi tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2020:

UBND xã đã triển khai và phát động tết trồng cây, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND huyện và các nhiệm vụ phát triển KT-XH được UBND huyện giao.

Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp theo Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND huyện:

Công tác chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo VSMT được địa phương quan tâm; đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, công chức và xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, cần tiếp tục quan tâm hơn đến công tác chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo VSMT, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; quản lý, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị:

Đã quan tâm đến công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định. Cán bộ, công chức tại địa phương cơ bản chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định

III. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT

- UBND xã tiếp tục thực hiện công tác chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường theo Kế hoạch 99/KH-UBND của UBND huyện và các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn.

Cụ thể: Đã chỉ đạo cho cán bộ công chức, giáo viên và nhân dân trong toàn xã tiếp tục ra quân trồng hoa ven đường và các loại cây bóng mát đến nay toàn bộ tuyến đường của xã và ven đê sông mã đã khép kín.

+Chỉ đạo, hướng dẫn cho nhà trường, trạm y tế, công sở và khu vực đông người phun hóa chất phòng dịch.

+Tuyên truyền, phát động toàn dân tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, vệ sinh cá nhân.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp nhận

và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Đến ngày 22/02/2020 sẽ hoàn thành việc làm thẻ cho cán bộ, công chức xã Hoằng Khánh cử.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định về giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. - Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức tại địa phương trong thực thi công vụ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo nội dung kiểm tra. Đề nghị đoàn kiểm tra quan tâm tạo điều kiện để địa phương hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi nhận:

-Phòng nội vụ (b/c);
-Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tài